
อุปทานไมเพียงพอที่จะดันราคาตลาด

อสังหาริมทรัพยในยางกุงใหพุงสูงขึน้

อุปทานไมเพียงพอที่จะดันราคาตลาดอสังหาริมทรัพยในยางกุงใหพุงสูงขึน้

รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับเมืองยางกุงของคอลลิเออรส อินเตอรเนชัน่แนล ประเทศไทย (Colliers International

Thailand) พบวา เมืองยางกุง ศูนยกลางดานการคาของประเทศพมา ไดแสดงใหเห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลง

ประเทศอยางรวดเร็ว จากมานอกสายตาของนานาชาติกลายมาเป็นตลาดใหมลามาแรงของนักลงทุน โรงแรม เซอรวิ

ส อพารตเมนต และพื้นที่สํานักงานในทําเลดี กลายเป็นที่ตองการของบริษทัที่ปรารถนาจะสํารวจหาโอกาสทางธุรกิจ

และนักทองเที่ยวที่ตองการไปเยี่ยมเยือนประเทศที่กาลเวลาหยุดน่ิงไป จวบจนถึงตอนน้ี

“เราคาดการณไวลวงหน าแลว แตไมคิดวาจะเร็วถึงเพียงน้ี” นายโทนี พิคอน ผูชวยผูอํานวยการฝ ายวิจัยของคอลลิ

เออรสฯ ชี้ “เราหยุดเผยแพรรายงานสถานการณครึ่งแรกของปี 2554 เมื่อหลายสัปดาหกอนเพื่อรอรายงาน

สถานการณครึ่งหลังของปี 2554 ซึ่งเป็นฉบับลาสุด แตก็ยังมีลูกคาจํานวนมากตองการรายงานฉบับนัน้ ไดรับความ

สนใจอยางลนหลามจริงๆ” นายโทนีใหขอมูลเพิ่มเติม รายงานฉบับลาสุดครอบคลุมทุกภาคสําคัญของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในเมืองยางกุง และเปิดเผยความเคลื่อนไหวทัง้หมดในชวงครึ่งปีที่ผานมา ซึ่งอัตราการครอบครอง

เพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กับราคาที่ขยับตัวสูงขึ้นอยางสอดคลองกัน “อุปทานปัจจุบันและอนาคตมีอยูจํากัดสําหรับทุกภาค

อันเป็นภาพสะทอนจากทัศนคติเชิงลบในอดีต ซึ่งสถานการณที่พลิกผันไปอยางรวดเร็วจะนําไปสูการวางแผน

โครงการใหมๆ” นายโทนีกลาว อุปสงคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหตองรอเวลาสักระยะกวาอุปทานใหมๆ จะตามทัน

และราคาในทุกภาคมีทิศทางจะปรับตัวสูงหากคาดจากสภาวการณในปัจจุบัน “กฎหมายการลงทุนฉบับใหมยังอยูใน

กระบวนการพิจารณา ประเทศพมายังไมถูกยกเลิกการควํ่าบาตร นอกจากนัน้ ชิน้สวนจิก๊ซอวอีกหลายชิน้ยังไมได

ถูกตอ จึงตองใชเวลาอีกนานเพื่อจัดการกับอุปสรรคตางๆ กอนที่จะจัดการเรื่องปัญหาอุปทานขาดแคลน” นายโทนีอธิ

บาย

ตลาดคอนโดมเินียมในเมอืงยางกงุ ในปี 2554 ยงัคงสดใส  อปุทานใหมๆ  ยงัคงถกูดดูซบัโดยผูซื้อในทองถิน่      รวม

ถึงอุปสงคจากนอกเมืองยางกุง โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเมืองมัณฑะเลยที่กําลังมองหาบานหลังที่สอง อยางไรก็ตาม

คอนโดมิเนียมยังคงมีปัญหาเรื่องกฎหมายไมรับรองสถานะกรรมสิทธิ ์ในอาคารชุด ซึ่งกอใหเกิดปัญหาตางๆ ตามมา

เชน การบํารุงรักษาสินทรัพยไมดีพอเน่ืองจากขาดนิติบุคคลทําหน าที่ดูแลอสังหาริมทรัพยประเภทน้ี อันที่จริง ควา

มแตกตางระหวางคอนโดมิเนียมกับอพารตเมนตในตลาดทองถิ่นของเมืองยางกุงก็คือ อพารตเมนตไมมีลิฟท

อยางไรก็ตามกฎหมายเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมฉบับใหมจะสามารถวางรูปแบบกรรมสิทธิ ์ทางกฎหมายและนอกจาก
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นัน้ยังอาจเปิดโอกาสใหชาวตางชาติมีสิทธิความเป็นเจาของในบางรูปแบบดวย

รายงานฉบับน้ียังสรุปภาพรวมของเมืองเนปิดอว เมืองหลวงแหงใหมที่เกิดขึ้นบนทุงเขียวขจีเมื่อกวา 6 ปีกอน ดร.

ปฏิมา  จีระแพทย กรรมการผูจัดการของคอลลิเออรสฯเชื่อวา ปริมาณหองพักในโรงแรมที่หลัง่ไหลเขามาในตลาด

เพิ่มขึ้นจะเป็นผลดีกับการเป็นเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสในปี 2556 และอีกหลายๆ งานในระดับอาเซียนซึ่ง

พมาจะเป็นประธานในปี 2557 “โครงการกอสรางจํานวนมากอยูระหวางดําเนินการเพื่อเตรียมเมืองน้ีใหพรอมสําหรับ

งานตางๆ และอีกไมนาน องคประกอบหลายอยางของเมืองที่ทันสมัยจะเป็นรูปเป็นรางขึ้น เชน ศูนยการคาปลีกสมัย

ใหมและโรงแรมหรู”

 

ดร.ปฏิมากลาว อยางไรก็ตาม ดร.ปฏิมาเป็นหวงเกี่ยวกับอนาคตในระยะยาวของโครงการตางๆ เหลาน้ี “อะไรจะเกิด

ขึ้นเมื่อทัพนักกีฬา ผูชมและแขกผูมีเกียรติกลับไปแลว ปัจจุบัน ไมมีสถานทูตแมแตแหงเดียวตัง้อยูในประเทศน้ี ดัง

นัน้ นครเนปิดอวตองพยายามดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมเยือนในฐานะแหลงทองเที่ยวสําคัญของ

ประเทศและที่สําคัญกวานัน้ไดแกการดึงดูดการจัดงานไมซ” ดร.ปฏิมากลาวเสริม

นายโทนี เปรียบเทียบสถานการณปัจจุบันของนักลงทุนในพมากับการแขงขันกรังปรีซ “นักลงทุนกําลังลองรถและ

วิ่งทดสอบสนามกอนวิ่งไปยังจุดสตารท” นายโทนีเลาวาตัวแทนนักลงทุนหลายคณะเดินทางไปเยี่ยมเ ยือนพมาแต

สวนใหญยังคงรอเวลาอยู “นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดมากกวาจะเขาสูตลาดโดยพิจารณาจากกฎหมายใหมที่

เอื้อตอการลงทุน ระบบการเงินที่ไดรับการพัฒนาจากเดิมมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนหลายๆ รายนํามา

พิจารณา” นายโทนี ชี้ โอกาสมีมากมาย รัฐบาลจะประมูลอาคารและที่ดินเมืองยางกุงและสวนอื่นๆ ของประเทศหลัง

จากหนวยงานสาํคญัๆ  ยายไป    เนปิดอวเรยีบรอยแลว ซึ่งคอลลิเออรส อนิเตอรเนชัน่แนล มีสวนใหคาํปรกึษาในดาน

กระบวนการประมูลดวย “หลายๆ แหงอยูในทําเลทอง และอาคารหลายแหงทัง้สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและ

อาคารสรางใหมมีศักยภาพพอที่จะเป็นอาคารสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงเมืองยางกุงในอนาคต ซึ่งอยูในจุดเริ่มตน ณ

เวลาน้ี” นายโทนี ใหความเห็น

 

_

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม:

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธบริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทยจํากัด

พัทธธีรา  สุกใส(แตงโม) โทร 02 664 0888 หรือ 080 562 4719
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